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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

วันศุกร์ ที ่12 สิงหาคม พ.ศ.2565  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

******************************** 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายณัฏฐพล  รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น ณัฏฐพล  รินแก้ว 
2 นายเอกภาค  จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น   เอกภาค  จันทรา 
3 นายพิจิตร  บัวผัน เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น พิจิตร  บัวผัน 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นายกลั่นกอง  เชื้อคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 นายกลั่นกอง  เชื้อคำ 
6 นายสุทธิพร   สุภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สุทธิพร   สุภา 
7 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
8 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
9 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 

10 นายสุรพัศ  วรรณะศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สุรพัศ  วรรณะศรี 
11 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
12 นายประสงค ์ สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประสงค ์ สุก๋า 
13 นายยิ่งยง  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ยิ่งยง  จำรัสคีรีไพร 
14 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
15 นายชนะกิจ  อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑5 ชนะกิจ  อัคคเดชไพบูลย์ 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญทา  จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น บุญทา  จันทรา 
2 นายอธิป  ภัทรบรรพต รองนายก อบต.ม่อนปิ่น อธิป  ภัทรบรรพต 
3 นายรังสรรค์  ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น รังสรรค์  ฉัตรชัยกิจขจร 
4 นายสวัสดิ์  สุกิน เลขานุการนายก อบต.ม่อนปิ่น สวัสดิ์  สุกิน 
5 นายวรเชษฐ์  เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วรเชษฐ์  เดชพงษ์วรานนท์ 
6 นายวสันต์  ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์  ศรีสนอง 
7 นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ 
8 พระครูโศภโชค โพธิสาโร เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น พระครูโศภโชค โพธิสาโร 
9 นายธงชัย  ส่างสุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  ธงชัย  ส่างสุ 

10 นายยี่  คำหมาด ผู้นำชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ยี่  คำหมาด 
 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 

   นายพิจิตร  บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้มาประชุมที ่ได ้ลงชื ่อไว ้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 15 ท่าน  

ตอนนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าห้อง
ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้  ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำที่นั่ง) 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดีคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 
ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537            
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตาม ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้มีนัด
ประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 เนื่องจากวันนี้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากภายในตำบลม่อนปิ่น 
เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ภายในตำบลม่อนปิ่นหลายหมู่บ้าน บางพ้ืนที่ระดับน้ำท่วมสูงเกิน
หนึ่งเมตร ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านต้องออกได้ไปช่วยเหลือและดูแลความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องชาวบ้านที่ประสบกับ
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อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ เพราะว่าเป็นหน้าที่ทีจ่ะต้องช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับการ
ช่วยเหลือ ซึ่งในวันนี้มีเรื ่องที่ทางสภาของเราจะต้องพิจารณาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ
ไปแล้ว และทางสภาได้มีมติในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 3 ท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับคำแปร        
ญัตติฯ ในวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือ  

1. นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
2. นายสุรพัศ  วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
3. นายประสงค์  สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 และมีเรื่องที่ทางสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะต้องให้การพิจารณาอยู่หลายเรื่องด้วยกัน และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้
ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมา
ประชุม จำนวน 15 ท่าน  
 ดังนั ้น ในการประชุมครั ้งนี ้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                       
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ในประมาณเวลา 02.00 น.ที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วม 
ฉับพลันและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านและที่สาธารณะเสียหายหลายแห่ง ได้รับ
ความเสียหาย เพราะว่าได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ประกอบกับได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในวันที่  8 สิงหาคม 
พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ตำบลม่อนปิ่นได้รับเสียหายเป็นวงกว้าง ดังนั้น อยากจะขอให้ทางสมาชิกสภาทุก
ท่านได้คอยช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ถ้าหากว่าเกิดปัญหามากให้ประสานมาทาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้หาทางดำเนินการ
แก้ไขต่อไป ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านให้ทราบด้วย ถ้ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกินกว่าศักยภาพที่ชาวบ้านจะ
ดำเนินการแก้ไขได้ให้ประสานมาทางคณะผู้บริหารหรือว่าทางท่านปลัดองค์ การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะได้
ปรึกษาหารือเพ่ือที่จะดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ข้อ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 
เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ท่านคือ 

1. นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
2. นายสุรพัศ  วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 
3. นายประสงค์  สุก๋า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 10 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติฯ ในวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติฯ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติฯ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 3 ท่าน 

นายมณเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเทียร 
สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น หมู ่ที ่ 4 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติหน้าที ่ของ
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี    
พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕65 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติ
เลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ประกอบไปด้วย 
 ๑. นายมณเทียร  สมร   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4   เป็นประธานกรรมการฯ 
 2. นายประสงค ์ สุก๋า  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10  เป็นกรรมการ 
 ๓. นายสุรพัศ  วรรณะศรี   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๕๐ กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้น  ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ รายงานนั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้  
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1.  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ.25๖5 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ดังนี้ 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.25๖5  เวลา 08.00 – 18.00 น. รวมระยะ 10 ชั่วโมง  
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.25๖5  เวลา 08.00 – 18.00 น. รวมระยะ 10 ชั่วโมง 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.25๖5  เวลา 08.00 – 12.00 น. รวมระยะ 4 ชั่วโมง  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงมีมติให้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ตามร่างเดิมที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา 

2.  ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ดังกล่าว 

3.  ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้พิจารณาดำเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)  ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯ และรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วว่า 

1.  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ.25๖5 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ดังนี้ 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.25๖5  เวลา 08.00 – 18.00 น. รวมระยะ 10 ชั่วโมง  
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.25๖5  เวลา 08.00 – 18.00 น. รวมระยะ 10 ชั่วโมง 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.25๖5  เวลา 08.00 – 12.00 น. รวมระยะ 4 ชั่วโมง  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู ้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงมีมติให้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ตามร่างเดิมที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา 

2.  ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ดังกล่าว 
3.  ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นท่านใดต้องการที่จะสอบถาม เรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีจะขอมติ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น             
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ)  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ตำบลม่อนปิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ีที่ 3 (ขั้นลงมติ) 

ในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ตำบลม่อนปิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 
2 (ขั ้นแปรญัตติ) เป็นที ่เร ียบร้อย และขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                      
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                      
เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั ้ง  3 วาระแล้ว เพื ่อที ่จะตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป เรียนเชิญนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบล 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น              
ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของเราและขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯทั้ง 3 ท่านที่
ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติตามวันเวลาที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้จำนวน 97 ล้าน
บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาในทุกๆ ด้านของตำบลม่อนปิ่น และเพื่อให้ตำบลม่อนปิ่นของเรามีความเจริญในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และในเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องในตำบลม่อนปิ่น ทุกเพศทุกวัย และต้องขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นแทนพ่อแม่พ่ีน้องชาวตำบลม่อนปิ่นอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม             
ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตอภิปรายต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ข้าพเจ้านายบุญทา  จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริ หารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25641 หมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 17 (4) 
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจาณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้โครงการ/แผนงาน มีให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือดำเนินกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหา
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ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และครอบคลุม ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
จริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู ้บร ิหารท้องถิ ่นจึงพิจารณาอนุมัต ิ และประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ ่นต ่อไป                         
(ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระท่ี 5.4) 
 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอ
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 
พ.ศ.2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อภิปรายเรื ่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 ไปเรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะ
สอบถาม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม             
ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2565  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565             
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตอภิปรายต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ข้าพเจ้านายบุญทา  จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น เพ่ือนำเข้าในวาระการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เพื ่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ บางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง แผนงานการเกษตร งานบริหารงานทั่วไป                 
งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวนเงินที่โอน 33,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
2 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที่โอน 
44,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

3. เคร ื ่ องพ ิมพ ์  Multifunction แบบฉ ีดหม ึกพร ้อมต ิดต ั ้ งถ ั งหม ึกพ ิมพ ์  ( Ink Tank Printer)               
จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
เงินที่โอน 7,500 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป           
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที่โอน 44,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

ระเบียบ/กฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวข้างต้น 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้โปรดพิจารณาต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้อภิปรายเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะ
สอบถามเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิสภาท่านใดจะสอบถาม ขอมติพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทีละรายการ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 
แผนงานการเกษตร งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวนเงิน 33,000 บาท  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป               
งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน 44,000 บาท  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน 7,500 บาท  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 2 เครื ่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน                  
จำนวนเงิน 44,000 บาท  

  ด้วยคะแนนเสียง  -เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
จำนวนเงินที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงินที่ขอโอนทั้งหมด 128,500 
บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.6 พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 17 รายการ 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.6 พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 รายการ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญทา  
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตอภิปรายต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
วาระท่ี 5.6 พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 รายการ ซึ่ง
ทางคณะผู้บริหารได้ปรึกษาและพิจารณาตรวจสอบในเรื่องรายละเอียดของงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณเงินสะสมที่จะสามารถดำเนินการอยู่
ประมาณ 60 กว่าล้านบาท ซึ่งได้นำเสนอโครงการต่างๆ ให้กับทางสมาชิกสภาให้ได้รับทราบแล้ว และทางท่าน
สมาชิกสภาก็ได้นำข้อมูลต่างๆ ของทางหมู่บ้านมาเสนอ เพ่ือที่จะได้ดำเนินการประมาณการคร่าวๆ ดังรายละเอียด
ที่จะดำเนินการในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นได้พิจารณา ดังรายการต่อไปนี้  

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณ 330,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ช่วงท่ี 1 ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 211 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 106 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตูน้ำ 1 ชุด หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณ 1,472,,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 261 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม งบประมาณ 1,111,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 58 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม งบประมาณ 240,000 บาท (เพ่ิมเติม) 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก งบประมาณ 99,000 บาท (เพ่ิมเติม) 
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6. โครงการสะพาน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู ่ที ่ 3                  
บ้านม่อนปิ่นเหนือ งบประมาณ 564,000 บาท (จ้างออกแบบ) 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลมและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ 
งบประมาณ 564,000 บาท (เพ่ิมเติม) 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 29 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 2 บ่อ หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 169,000 บาท  

9. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง ขนาด กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร 
พร้อมถมดินข้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น งบประมาณ 180,000 บาท  

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 378 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 2 บ่อ หมู่ที่ 5 บ้านลาน งบประมาณ 1,597,000 บาท 

11. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 148 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.30 เมตร X  1.50 เมตร จำนวน 14 บ่อ หมู ่ท ี ่  6 บ้านหัวนา งบประมาณ 
1,008,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง ขนาด กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร 
และงานวางท่อกลม คสล. ขนาด ศก. 1.20 เมตร จำนวน 5 ท่อน หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา งบประมาณ 261,000 
บาท 

13. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง ขนาด กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 8 เมตร 
หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา งบประมาณ 282,000 บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว งบประมาณ 163,000 บาท (จ้างออกแบบ) 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 148 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 40 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
จำนวน 4 บ่อ หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย งบประมาณ 784,000 บาท (จ้างออกแบบ) 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม งบประมาณ 755,000 บาท 

17. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง ขนาด กว้าง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร 
พร้อมถมดินทาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม(บ้านหนองเต่า) งบประมาณ 471,000 
บาท (จ้างออกแบบ) 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,540 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม งบประมาณ 2,672,000 บาท (เพ่ิมเติม) 

19. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 19 เมตร 
หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร และก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาด 1 เมตร ยาว 
25 เมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม งบประมาณ 268,000 บาท (เพ่ิมเติม) 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 108.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม งบประมาณ 74,000 บาท (เพ่ิมเติม) 

21. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาด สูง 1.20 เมตร ยาว 56 เมตร และงานขยายผิวจราจร คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร และกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 36 เมตร      
(บริเวณศาลาประชาคม) หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา งบประมาณ 385,000 บาท 

22. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาด สูง 3  เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมราวเหล็กกันตก สูง 0.90 
เมตร หมู่ที ่11 บ้านป่าคา งบประมาณ 1,206,000 บาท (เพ่ิมเติม) 
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23. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 ช่อง ขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร 
หมู่ที่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้ งบประมาณ 240,000 บาท 

24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร รวมความยาว 188 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง (นอแล) งบประมาณ 566,000 บาท 

25. . โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3  เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมทางเชื่อม
พื้นที่ 10 ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 235 ตารางเมตร หมู่ที่  15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 
191,000 บาท (จ้างออกแบบ) 

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 1 บ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 198,000 บาท 

27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 354 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 670,000 บาท 

28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 104 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 552,000 บาท (เพ่ิมเติม) 

29. รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564  

แผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง งบประมาณ 4,733,000 บาท  
30. รถบรรทุกกระบะพ้ืนเรียบท้ายลาดพร้อมสะพานท้ายไฮดรอลิค (รถเทรลเลอร์) ชนิด 12 ล้อ จำนวน 

1 คัน โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
- กำลังเครื่องยนต์: กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า 
- ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลกรัม  
- ติดตั้งสะพานท้ายไฮดรอลิคและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณที่ตั้งไว้
ประมาณ 6,000,000 บาท  

รวมงบประมาณเงินสะสมที่ได้ขออนุมัติจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 27,900,000 บาท ขอเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้โปรดพิจารณา  

ดังนั้น ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอชี้แจงต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอพิจารณา
เห็นชอบในเรื่องงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เงินจ่ายขาดเงินสะสมทุกหมู่บ้านอาจจะได้รับงบประมาณที่ไม่
เท่ากัน เพราะว่าเป็นโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม แต่ว่างบประมาณในข้อบัญญัติก็จะมีอีกท่ีหนึ่ง เพ่ือเป็นการแก้ไข
ในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบรรเทาและ
แก้ไขในเรื่องของความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านภายในตำบลม่อนปิ่น และแก้ไขในเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติที่
ได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที ่ในตำบลม่อนปิ่นให้ทันถ่วงทีและให้เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝาก การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมตามโครงการ 
ทั้งหมดจำนวน 30 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 27,900,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอให้
ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่สอบถามในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายวรเชษฐ์  เดชพงษ์วรานนท์,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรเชษฐ์  
เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของการดำเนินงานของ
ทางกองช่าง ในโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 จะเหลืออยู่ 12 โครงการ ซึ่งทางท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ให้ได้ คือว่าจะให้ทำสัญญาภายใน
เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ให้ได้ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงได้กำชับทางกองช่างว่า ตอนนี้เราได้ยืมตัวทาง
นายช่างโยธาของเทศบาลตำบลเวียงฝางมาช่วยราชการก่อน และจะได้ทำเรื่องย้ายมาภายในวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2565 เพื่อที่จะดำเนินการเต็มตัว ซึ่งโครงการทั้ง 12 โครงการนี้จะทำการก่อหนี้ผูกพั น และทำให้เสร็จ
ภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนโครงการในข้อบัญญัติที่ได้แนบมาให้ดู งบประมาณ 7 ล้านกว่าบาทเป็นโครงการที่อยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ส่วนโครงการที่ได้ฝากไว้คือโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ และ
ขยายเขตไฟฟ้ายังไม่มีการประเมินราคาจากการไฟฟ้า แต่ได้มีการฝากไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2566 ที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้ว และโครงการปีงบประมาณรายจ่ายปี 
พ.ศ.2566 คือโครงการของหมู่บ้านที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ .2566 แต่ว่าเงินเราไม่เพียงพอ จึง
จำเป็นจะต้องนำเข้ามาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในช่วงประชุมสภา  สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2565 จะมีอยู่จำนวน 5 โครงการที่จะอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 
ส่วนโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ที่บ้านนอแล หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง จะทำการจ่ายขาดในรอบนี้ แต่ว่าในการ
ประมาณราคาและทำการออกแบบไม่ทัน จึงจะต้องนำไปใช้จ่ายขาดเงินสะสมของ ปีงบประมาณ 2566 ส่วนใน
รายการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้เสนอต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 30 โครงการ ที่ได้มีการออก
สำรวจความต้องการเมื่อรอบก่อนและเพื่อแก้ไขในเรื่องความเดือดร้อนของภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งใน
การดำเนินงานถ้าทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2565 
แล้ว จะเริ ่มดำเนินการตั ้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป คือตอนนี ้จะดำเนินการในโครงการใน
ปีงบประมาณ 2564 และ2565 ให้หมดสิ้นก่อน และในเดือนตุลาคมนี้จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมทั้ง 30 โครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ในเดือนธันวาคมจะมีการพิจารณา
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเข้าดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ.2566 เลย เพ่ือให้
เสร็จสิ้น แล้วพองบประมาณเข้าภายในเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนเมษายน พ.ศ.2566 จะดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566 ให้แล้วเสร็จ จะไม่ให้งานตกค้างเหมือนกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ตอนนี้ได้วาง
แผนการดำเนินงานเป็นช่วงๆ แล้ว ขอนำเรียนให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้รับทราบว่าเราจะมีแผน
ดำเนินงานเป็นช่วงๆไป เพ่ือไม่ทำให้งานซ้ำซ้อน จึงขอนำเรียนให้ทราบเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาพ  จันทรา,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายเอกภาพ  
จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมในนามของตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาภายในตำบลม่อนปิ่น ที่ได้ เสนอ
โครงการเพื่อใช้เงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
ดำเนินการแก้ไขและดูแลในเรื่องของความเดือนร้อนของพี่น้องชาวตำบลม่อนปิ่น ขอขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่สอบถามในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
สอบถามแล้ว ขอมติจากสภา 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้จำนวน 27,900,000 บาท  
 ด้วยคะแนนเสียง   -เห็นชอบ  14 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
       -งดออกเสียง    1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.7 พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งหมู่บ้านห้วยหมากเลี่ยม(บ้านบริวาร หมู่ 
ที่ 9 บ้านเวียงหวาย) 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าส ู ่ระเบียบวาระที ่ 5.7 พิจารณาเห็นชอบการจัดตั ้งหมู ่บ ้านห้วยหมากเลี ่ยม  (บ้านบริวาร หมู ่ท ี ่  9                    
บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเมื่อครั้งสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ทางท่านเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่นได้มาให้ชี้แจง
ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอแยกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี ่ยม             
ในวันนั้นทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ให้ทางผู้นำชุมชนได้กลับไปจัดเตรียมความพร้อมในการ
นำเสนอต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้การประกอบการพิจารณาในครั้งนี้จะได้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ให้มีผู้นำหมู่บ้าน คือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ผู้นำชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม และทางเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น 
ให้มานำเสนอในเรื่องการแยกหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาเห็นชอบจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ (บ้านห้วยหมากเลี่ยม) ขอเรียนเชิญ
ทางผู้นำชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอกราบนมัสการครับ 

   พระครูศุภโชค  โพธิสาโร , เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น 
เจริญพรประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  อาตมาภาพ              
พระครูศุภโชค  โพธิสาโร เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น ขอนำเรียนยังที่ประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้ง ในเรื่องเกี่ยวกับการ
พิจารณาเรื่องการขอแยกหมู่บ้านของบ้านห้วยหมากเลี่ยม อาตมาภาพเป็นประธานดำเนินการด้านเอกสาร ซึ่งได้
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้ามาอภิปรายให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2565 แล้ว แต่เนื่องด้วยว่าทางด้านเอกสารและบุคลากรผู้นำเสนอไม่พร้อม จึงจำเป็นที่จะต้องนำมาเสนอให้ทาง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกครั้ง อาตมาภาพมานำเสนอในครั้งนี้ ประกอบด้วยทางผู้นำชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลัก และผู้นำชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม และสมาชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 ในเรื่องการขอแยกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้าน
ห้วยหมากเลี่ยม เนื่องด้วยชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ซึ่งมีจำนวน
ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าดาราอั้ง (ประหร่อง) ซึ่งจำนวนประชากรของบ้านห้วยหมากเลี่ยมนั้นมีมาก ใน
การบริหารจัดการในหลายๆด้านค่อนข้างจะดูแลลำบาก เนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากหมู่บ้านหลัก และเรื่อง
ของวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างกัน จึงได้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้นำทั้งสองชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางบ้านเวียง
หวายซึ่งเป็นบ้านหลักและทางผู้นำของบ้านห้วยหมากเลี่ยมเอง มีมติความเห็นตรงกันว่า การแยกหมู่บ้านเป็นสิ่งที่
ดีทั้งสองฝ่าย เพราะว่าทางหมู่บ้านเวียงหวายเองนั้นจำนวนประชากรมีมากอยู่แล้วและต้องมาดูแลบ้านห้วยหมาก
เลี่ยมอีกบ้าน ทำให้การดูแลจัดการได้ไม่ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน เรื่องของสาธารณสุข ตัวอย่างเช่น การพ่นหมอกควันกำยุง เป็นต้น เพราะว่าทางบ้านห้วยหมากเลี่ยมเองก็
มีพื้นที่เยอะอยู่ ถ้าเกิดมีการแยกหมู่บ้านได้จะเป็นการดี ในการบริหารจัดการที่ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับอาตมาภาพขอ
อนุญาตชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ก่อน ยังมีผู้นำอีกหลายท่านที่จะนำเสนออีก เจริญพร 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย 

นายธงชัย ส่างส,ุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายธงชัย ส่างสุ, ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ 9 บ้านเวียงหวาย จากที่ได้รับการประสานและ
ปรึกษาหารือจากผู้นำชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ในเรื่องของการขอแยกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ของ
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ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ทางผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ได้มีความเห็นตรงกันว่า ในเรื่องการแยก
หมู่บ้านของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมเป็นการที่ดี เพราะจะง่ายต่อการปกครอง และในเรื่องของการบริหารจัดการ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรต่าง ๆ เพราะว่าอาณาเขตการปกครองดูแลของทางหมู่บ้านเวียงหวายเองนั้นมี
อาณาเขตปกครองที่กว้าง และด้วยจำนวนประชากรของทางหมู่บ้านเวียงหวายเองก็มากอยู่แล้ว ถ้าร วมกับ
ประชากรของบ้านห้วยหมากเลี่ยมเข้าไป ทำให้การดูแลจัดการค่อนข้างที่จะยากลำบาก อีกทั้งระยะทางระหว่าง
หมู่บ้านหลักกับบ้านบริวารห่างไกลกันหลายกิโลอยู่ ทำให้การประสานงานการดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อย
ในหมู่บ้านไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ดังนั้นทางชุมชนจึงได้ขอเสนอเรื่องการขอแยกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของ
ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้นำชุมชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม  

นายยี่  คำหมาด, ผู้นำชุมชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายยี่  คำหมาด, ผู้นำชุมชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม ในเรื่องที่ขอเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อขอมติเห็นชอบพิจารณาการขอแยกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้านห้วย
หมากเลี่ยม ในเรื่องนี้ได้ดำเนินการเสนอต่อทางสภาครั้งหนึ่งแล้ว ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ในครั้งประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่ม สมัยสามัญท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นได้มีมติเห็นชอบแล้ว และทางท่านเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่นได้ชี้แจงในเรื่องนี้ให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไดร้ับทราบแล้ว ในเรื่องของหลักการและเหตุผลที่ทางชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมได้เสนอเรื่องดังกล่าวนี้ เพ่ือ
ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไดพิ้จารณาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านพิจิตร  บัวผัน 

นายพิจิตร  บัวผัน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายพิจิตร  บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 ในเรื่องที่การขอ
แยกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม เนื่องจากกระผมนั้นได้ดำรงตำแหน่งสมาชิก
สภาคนใหม่ จะไม่ทราบถึงเรื่องของความเป็นไปเป็นมาในเรื่องรายละเอียดมากเท่าท่ีควร สำหรับกระผมในเรื่องนี้ก็
เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าทางบ้านห้วยหมากเลี่ยมนั้นก็มีจำนวนประชากรที่เยอะมากอยู่ ในการที่จะดูแลเรื่องการบริหาร
จัดการและดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้ว ค่อนข้างที่จะลำบาก แต่กระผมต้องขอให้ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน ในเรื่องของข้อดีข้อเสีย ว่าจะให้ความเห็นชอบอย่างไร ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในเรื่องของการแยกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ ยม มีท่านสมาชิกสภาท่านใด
ต้องการที่จะนำเรียนสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา  มะลิแก้ว 

      นางสุกัญญา  มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตขอ
อนุญาตสอบถามเกี ่ยวกับเรื ่องการขอแยกหมู่บ้านเพื่อขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี ่ยม                  
ในชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมนั้นจะมีอยู่ 2 บ้าน คือห้วยหมากเลี่ยมใหม่และห้วยหมากเลี่ยมเก่า ในการขอจัดตั้ง
หมู่บ้านใหม่ในครั้งนี้ จะรวมทั้งสองบ้านเป็นหมู่บ้านเดียวได้หรือไม่ เพราะว่าบ้านห้วยหมากเลี่ยมเก่าจะอยู่ในเขต
รับผิดชอบของหมู่ที ่ 9 บ้านเวียงหวาย และบ้านห้วยหมากเลี่ยมใหม่จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของทางหมู่ที ่ 6               
บ้านหัวนา เพราะว่าในเรื่องการเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านใหม่ จะมีในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ เมื่อก่อนในการ
จัดสรรงบประมาณประจำปี จะให้หมู่บ้านหลัก 500,000 บาท และบ้านบริวาร บ้านละ 300,000 บาท ในการ
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ขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่จะนำห้วยหมากเลี่ยมใหม่เข้าร่วมด้วยได้หรือไม่  เพราะว่าเป็นชนเผ่าเดียวกัน มีประเพณี
วัฒนธรรมอันเดียวกัน และใช้ศาสนสถานและฌาปนกิจสถานร่วมกันสามารถรวมเข้าด้วยกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
เพราะสาเหตุใด ขอบคุณค่ะ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย 

นายธงชัย ส่างส,ุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายธงชัย ส่างสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ในเรื่องของการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่               
ในการที่จะจัดตั้งหมู่บ้านใหม่จะต้องมีอาณาเขตที่ชัดเจน สำหรับบ้านห้วยหมากเลี่ยมเก่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของ                
หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย และทางบ้านห้วยหมากเลี่ยมใหม่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ไม่สามารถ
แบ่งแยกข้ามเขตกันได้ ไม่สามารถรวมกันได้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาพ  จันทรา,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาพ  จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาต
สอบถามในเรื่องการขอแยกหมู่บ้านเพ่ือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ตามท่ีทางท่านผู้ใหญ่บ้าน
ได้ชี้แจงว่าในการจัดแยกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งใหม่จะนำ 2 หมู่บ้านมารวมกันไม่ได้ แต่ว่าทางบ้านห้วยหมากเลี่ยมทั้ง
เก่าและใหม่มีอาณาเขตติดต่อกัน และประชาชนที่อาศัยอยู่ก็เป็นชนเผ่าเดียวกัน มีประเพณีวัฒนธรรมอันเดียวกัน 
และฌาปนกิจสถานและศาสนสถานเดียวกัน มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถนำรวมกันได้  เพราะอย่างที่ทาง
ท่านสุกัญญา  มะลิแก้ว ได้อภิปรายก่อนหน้านี้ว่าในการตั้งหมู่บ้านใหม่จะมีในเรื ่องของงบประมาณ ถ้าบ้าน             
ห้วยหมากเลี่ยมเก่าจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่แล้ว บ้านห้วยหมากเลี่ยมใหม่ยังอยู่ในเขตบริวารของหมู่ที่ 6 บ้านหัวนา
อยู่ ในเรื่องของงบประมาณก็จะได้ทั้งหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่และบ้านบริวารของหมู่ที่ 6 ซึ่งจะทำให้ได้รับงบประมาณ
ที่สูงกว่าทางหมู่บ้านอื่น จึงทำให้ลำบากใจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ ถ้าว่าทั้งสองบ้านสามารถ
รวมเข้าเป็นหมู่บ้านเดียวกันได้ ก็จะสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้น ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านผู้นำชุมชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม 

นายยี่  คำหมาด, ผู้นำชุมชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผมนายยี่  คำหมาด, ผู้นำชุมชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม ขออนุญาตชี้แจงในการขอจัดตั้งหมู่บ้าน
ใหม่ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมในเรื่องของเหตุและผลนั้นได้ชี้แจงให้ทางสภาทราบไปแล้ว แต่เนื่องด้วยว่าทาง
ระเบียบของการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ไม่สามารถที่จะนำอาณาเขตของพื้นที่อื่นรวมได้ แต่ว่าถ้าในอนาคตภายหน้าใน
การที่จะรวมทั้งสองบ้านให้เป็นหมู่บ้านเดียวกัน อาจจะเป็นไปได้ อยู่ที่การดำเนินการของทางอำเภอและจังหวัด
ตามลำดับต่อไป ซึ่งเราไม่สามารถจะทราบได้ ที่มาขอความเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา เพ่ือจะได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป ขอบคุณครับ  
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในเรื่องการขอแยกหมู่บ้านเพ่ือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ของชุมชนบ้าน 
ห้วยหมากเลี่ยม เรียนเชิญครับ ในเรื่องนี้ทางผู้นำหมู่บ้านได้ชี้แจงว่าด้วยเรื่องของระเบียบในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 
ไม่สามารถที่จะนำหมู่บ้านอื่นเข้าร่วมด้วยได้ แต่ว่าแนวทางอนาคตภายหน้าอาจจะรวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันได้ ใน
การขอมติเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้เพ่ือจะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการเพ่ือขอ
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จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จะขอมติเห็นชอบเพื่อที่จะให้ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปใน
การขอแยกหมู่บ้าน เพ่ือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม (หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวาย) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบเพ่ือที่จะให้ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมจะ 
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในการขอแยกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม                 
(หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวาย)   

ด้วยคะแนนเสียง   
-เห็นชอบ  14 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

       -งดออกเสียง    1 เสียง 
เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย 

นายธงชัย ส่างส,ุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง 
เกียรติทุกท่าน กระผมนายธงชัย ส่างสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ได้มติเห็นชอบเพ่ือที่จะให้ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมจะได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป
ในการขอแยกหมู่บ้าน เพ่ือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม(หมู่ท่ี 9 บ้านเวียงหวาย) ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุกัญญา  มะลิแก้ว 

นางสุกัญญา  มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบนมัสการเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 ขออนุญาตขอ
เป็นตัวแทนจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในการให้การเห็นชอบในครั้งนี้ ซึ่งทางสภาไม่ได้มีเรื่อง
หรือปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าในเรื่องของการให้ความเห็นชอบแต่ละเรื่องถ้าได้ผิดไปในโอกาสในวันข้างหน้า อาจจะ
เกิดปัญหาตามมาได้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และทางผู้นำชุมชน ขอให้
ดำเนินการตามกฎระเบียบ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น 

   พระครูศุภโชค  โพธิสาโร , เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น 
เจริญพรประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อาตมาภาพ               
พระครูศุภโชค  โพธิสาโร เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่ได้
พิจารณาเห็นชอบเพื่อที่จะให้ชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยมจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในการขอแยกหมู่บ้าน 
เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ของชุมชนบ้านห้วยหมากเลี่ยม (หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย)  เพื่อเป็นขั้นตอนหนึ่งในการ
ดำเนินการต่อไป ยังอำเภอและจังหวัดต่อไป ในการขอพิจารณาในครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ในการเริ่มต้นจะต้อง
เริ่มนับจากหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อใด อาจจะใช้ระยะเวลา มีอยู่หลายขั้นตอนหลายกระบวนการ แต่สิ่งที่ทาง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ห่วงไม่ว่าจะเป็นการรวมทั้งสองบ้านเข้าด้วยกันได้หรือไม่ ในเรื่องนี้อยู่ที ่ทาง
ปกครองที่อยู่สูงขึ้นไปจะพิจารณา ถ้าให้ทั้งสองบ้านรวมเข้าด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ในวันนี้ได้ใช้เวลาในการ
ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นเวลาที่นานพอสมควรแล้ว และขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร 
และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน 
เจริญพร 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่สอบถามหรือว่าให้ข้อเสนอแนะต่อทางคณะ
ผู้บริหาร เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอาจหาญ  จตุรพรไพร 

นายอาจหาญ  จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ  
จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ ทางโครงการของทางหมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง จะมีอยู่จำนวน 2 โครงการ 1.ถนน คสล.หมู่ที่ 14 
บ้านนอแล 2. ร้านค้าบ้านนอแล ต้องการที่จะสอบถามว่าโครงการก่อสร้างถนนนี้ได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่หรือ
ยังครับ ถ้าได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว กระผมต้องการให้ดำเนินการเลยได้ไหมครับ ไม่ต้องรอ ถ้ารอพี่น้อง
ชาวบ้านจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับ อยากจะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสองเดือนนี้ เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เพราะว่าพี่น้องชาวบ้านได้สอบถามเข้ามาตลอดครับ และโครงการเรื่ องร้านค้าของบ้านนอแลก็สำคัญ
เพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว ถ้าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ จะทำให้มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชน และ
อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารได้เข้าไปตรวจสอบถนน คสล.ของบ้านนอแล ข้างศูนย์เด็กเล็ก ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายสวัสดิ์   สุกิน ,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์               
สุกิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงนามของคณะผู้บริหาร โครงการร้านค้า
ของบ้านนอแลอยู่ระหว่างรอผู้รับเหมา เพราะว่าช่วงหลังมานี้ ภาระงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา
มีมาก และโครงการหลวงได้อนุญาตแล้ว และเมื่อวันนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้
กระผมได้ร่วมการประชุมที่โครงการหลวง ทางคณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว ถนน ถังน้ำ โคมไฟ และตลาดของ                
บ้านนอแล ท่านสมาชิกสภาไม่ต้องเป็นห่วง สำหรับโคมไฟอยู่ในช่วงประเมินราคา 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านบุญมา  เรือนคำจันทร์ 

นายบุญมา  เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา  
เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1  ขออนุญาตสอบถามว่าในช่วงวันนี้ทางหมู่ที่ 
1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ได้เจอกับเหตุการณ์อุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี พ่ีน้องชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ที่น้ำ
ท่วมสูงไม่สามารถจะออกมาได้ต้องอาศัยเรือเท่านั้น จึงได้ประสานจากหน่วยงานอื่นให้มาช่วยเหลือต้องใช้ระยะ
เวลานาน ดังนั้นอยากจะสอบถามทางคณะผู้บริหารว่าจะสามารถที่จะจัดซื้อเรือได้หรือไม่ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือแก่พ่ี
น้องชาวบ้านเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นนี้ขึ้นอีก ขอบคุณครับ 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกันต์พงษ์ 
จิตต์ธีรวุฒิ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ขออนุญาตตอบข้อสอบถามของทางท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ในเรื่องของการจัดซื้อเรือนั้น ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าไม่ได้บรรจุ
อยู่ในแผนฯขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถ้าจะดำเนินการต้องบรรจุให้อยู่ในแผนฯก่อนจึงจะดำเนินการ
ได้ครบั ขอบคุณครับ  
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   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสุทธิพร  สุภา 

นายสุทธิพร  สุภา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร  
สุภา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 3 ขออนุญาตสอบถามและเสนอแนะให้ทางคณะ
ผู้บริหาร สำหรับหมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่พี่น้อง
ชาวบ้านในพ้ืนทีต่ำบลม่อนปิ่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ และเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นทุกท่านที่ได้ประสานและให้การช่วยเหลืออย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องชาวตำบลม่อนปิ่น
ของเรา ในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 มีทั้งโรงเรียน วัด และองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้อยู่เหมือนกัน สำหรับหมู่ที่ 3 มีอยู่ 3 เรื่อง 

1. เรื่องของพนักงานขับรถตกหน้าขุดหลังขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พนักงานขับรถไม่มี
ชำนาญเท่าท่ีควร ในการแก้ไขปัญหาไม่ทันถ่วงที  

2. ขอให้จัดหาเครื่องสูบน้ำเพ่ือจะต้องเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้น 
3. ปัญหาเรื่องหน้าฝาย มีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางทำให้ เมื่อมีกิ่งไม้มาขวางทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรได้ 

ขอประสานให้นำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดให้ด้วย  
ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายบุญทา  จันทรา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญทา      
จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของนี้สอบถามของทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 3 ในเรื่องของพนักงานขับรถตักหน้าขุดหลังจะดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้ เรื่องเครื่องสูบองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะรับไปพิจารณาเพื่อจะดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนต่อไป และในเรื่องของหน้าฝายที่
ข้างองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อรถแบ็คโฮได้เข้ามาดำเนินงานขุดลอกตรงพ้ืนที่แถวนั้น จะให้ดำเนินการให้แต่ว่า
จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ต้องปรึกษากันอีกครั้งหนึ่ง 
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านมณเทียร  สมร 

นายมณเทียร  สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเทียร  
สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ขออนุญาตสอบถามเรื่องในการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อยากจัดหาคนขับที่มีความชำนาญ เพื่อจะ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถด้วย เพราะว่าทุกวันนี้การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้บริการของรถตักหน้าขุดหลังยังปฏิบัติงานไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร ขอเรียนสอบถามเพียง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  
   นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายวรเชษฐ์  เดชพงษ์วรานนท์,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรเชษฐ์  
เดชพงษ์วรานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงในเรื ่องที่ทางท่านสมาชิกสภาได้
สอบถามมา ในเรื่องคนขับรถขุดตีนตะขาบและรถเทรลเลอร์นั้น เราจะต้องได้รถมาก่อน เพื่อจะต้องขอเปิดกรอบ
จากทางจังหวัดในการสอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ เพ่ือให้ไดค้นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
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ปฏิบัติงาน เพราะว่า ณ เวลานี้เรายังไม่มีรถฯ จึงไม่สามารถที่จะสรรหาคนขับรถได้  ถ้าเกิดว่าตอนนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ดำเนินการเปิดกรอบแล้ว ถ้าท่านสมาชิกสภาท่านใดรู้จักผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
มีความชำนาญในเรื่องของการขับรถดังกล่าว สามารถแนะนำได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล  รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ชี้แจงและตอบประเด็นข้อสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไม่มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามหารือแล้ว กระผมก็ขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมในสมัย
สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 สำเร็จลุล่วงด้วยดี และต้องขอขอบคุณ
ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่าน ที่ได้ประสานงานและได้ดูแลให้การ
ช่วยเหลือแก่พ่ีน้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พ่ีน้องชาวบ้านได้
ให้ความไว้วางใจในการรับใช้พ่ีน้องชาวตำบลม่อนปิ่นอย่างสุดความรู้ความสามารถ ขอขอบคุณครับ ขออนุญาตปิด
การประชุม  

ปิดประชุม   -  17.00 น. 
 
                          
 

      (นายพิจิตร  บัวผัน) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่  7 กันยายน พ.ศ.2565 
 
                                    

 
 
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ       (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)                             (นางสุกัญญา  มะลิแก้ว) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 
 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                   (นายสุทธิพร  สุภา) 
                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 3 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565  เห็นว่าถูกต้อง 

 
                                                         

     (ลงชื่อ) 
(นายณัฏฐพล  รินแก้ว) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 
 


